

CÔNG ĐIỆN KHẨN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh,
nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

- Kính gửi:*
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
 - Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh,
 - Các đồng chí bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
 - Các đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Qua vụ cháy xảy ra tại chợ Đê Thám, Thành phố Thái Bình vào đêm ngày 14/01/2020 và qua kiểm tra tình hình phòng cháy, chữa cháy tại một số chợ, đơn vị sản xuất, kinh doanh, khu tập trung đông dân cư trên địa bàn tỉnh cho thấy: Công tác phòng cháy, chữa cháy ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa được chú trọng, còn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy, nổ, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra các vụ cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nội dung sau:

1- Khẩn trương tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao và kịp thời chấn chỉnh công tác phòng cháy, chữa cháy ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu tập trung đông dân cư trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về phòng chống cháy, nổ.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời những sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm phòng ngừa và ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi để xảy ra cháy, nổ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2- Tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy; nhất là Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Luật Phòng cháy và chữa cháy; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, bộ ngành Trung ương; Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 16/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống cháy, nổ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng cháy, nổ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân.

3- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật và các yêu cầu nêu trên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp với các ban, ngành liên quan theo dõi việc thực hiện Công điện này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Nguyễn Hồng Diên